

Họ và tên: Lưu Phương Anh

Sinh ngày: 30-9-2007

Học sinh lớp 8

Trường THCS Quảng Lâm - Đầm Hà

Bài dự thi: "Cuộc thi viết thư tri ân"

đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Hình gửi: Các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch
Hiện nay, dịch bệnh đang bùng phát vô cùng nhanh
và nguy hiểm trên toàn cầu. Hằng ngày, trên bản tin Covid có bao
người phải ra đi. Khi đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát
từ đầu tháng 5, Bắc Giang và Bắc Ninh là hai tỉnh nằm
trong tâm dịch của cả nước với số ca mắc bệnh tăng lên từng
ngày. Từ nay, tình hình dịch bệnh ở hai tỉnh đã có bản được
kiểm soát thì dịch lại bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh
đang là tâm dịch của cả nước và có diễn biến phức tạp.

Trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 này, không
thể kể hết những gian truân, vất vả và sự hi sinh thầm
lặng của những "chiến sĩ áo trắng". Họ không đời mệnh lệnh
từ cấp trên đã làm theo "mệnh lệnh của trái tim" và lương
tâm người thầy thuốc tận tâm nguyện lên đường đi vào tâm
dịch. Những "anh hùng áo trắng" ấy bỏ lại sau lưng gia đình
người thân và quên đi cả bản thân mình. Em đã rất xúc
động khi đọc được những dòng tâm sự của bạn nhỏ ở

Hà Nội gửi bố mẹ khi tham gia chống dịch. Rồi những
dòng chữ sè của người cha khi

con vừa chào đời mà không được ở bên. Có những cuộc chia tay bin rịn, bùi ngùi đến thế. Chúng cháu cảm phục trước những tình cảm trách nhiệm và sự hi sinh cao cả thâm lắng của những "anh hùng áo trắng". Dù ở trong môi trường làm việc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, dù phải làm việc liên tục nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt oi bức của mùa hè trong bộ đồ bảo hộ ướt đầm mồ hôi, nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc" và cũng bởi vì mang trên mình sứ mệnh cao cả của ngành Y, những "chiến sĩ áo trắng" quyết không chùn bước, sẵn sàng hi sinh lợi ích, hạnh phúc riêng, quên đi sức khỏe của bản thân, vì sức khỏe của nhân dân, vì lợi ích của dân tộc. Hình ảnh các bác sĩ ngã gục dưới hành lang cho thấy các bác đã làm việc trách nhiệm, vất vả và nhiều áp lực đến mức nào. Các bác không chỉ là bác sĩ mà còn là chiến sĩ, là những anh hùng của cuộc chiến chống đại dịch này.

Chúng cháu thật may mắn khi đang sống và học tập trong môi trường an toàn. Đặc biệt vô cùng cảm kích tâm lòng, sự hi sinh cao đẹp, thâm lắng của đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Sự hi sinh đó cho chúng cháu nhận thức được trách nhiệm của bản thân chúng tay đây lưu dịch bệnh bằng cách thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn cam go, nhưng cháu tin rằng chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta khi cả "lên tuyến" và "hậu phương" đều

chung ý chí - một ý chí thể hiện niềm tin
và sức mạnh Việt Nam!

Chúng cháu xin gửi lời cảm ơn và tri ân
chân thành nhất đến những công hiến quên
mình của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trên tuyến
đầu chống dịch. Kính mong các bác, các cô, chú
anh, chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui, chiến thắng
dưới đại dịch này.

Xin trân trọng cảm ơn và tri ân!

Người viết
Anh

Lâu Phương Anh

